

# เที่ยวเมืองไทย 6กิโลก็ไม่เหมือนใคร...สถานที่ท่องเที่ยวตำบลน้อย

## โซนร่มไทร

ประกอบด้วย 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 3 บ้านโคกใหญ่ และหมู่ที่ 9 บ้านหนองไทร โดยมีงานบุญประเพณีที่ทำสืบทอดกันมาตั้งแต่ประเพณีงานข้าวทิพย์ ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวทิพย์ได้ยึดถือปฏิบัติเป็นประเพณีสืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในหมู่ของชาวพุทธทั่วไป เพื่อระลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและเหตุการณ์ที่นางสุชาดาได้ถวายข้าวทิพย์ในวันขึ้น ๑๔ ค่ำ แล้วนำไปถวายพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้ ๑ วัน โดยถือว่ามีผลานิสงส์มาก ด้วยเหตุนี้ชาวพุทธจึงพร้อมใจกันถวายข้าวทิพย์ เพื่อถวายพระเกียรติคุณด้วยความศรัทธาและศรัทธาธรรม ชาวทิพย์หมู่บ้านนี้เชื่อกันว่า เมื่อทำครบถ้วนตามพิธีแล้ว จะเป็นสิริมงคลแก่ผู้ทำและผู้บริโภค สมควรที่จะสรรงเทพารักษ์ ผู้ที่บริโภคข้าวทิพย์แล้ว จะประสบโชคลาภต่างๆ นานา ปราศจากโรคาพยาธิ กภัยพิบัติ ประสบสิ่งที่เป็นมงคลโดยจะจัดขึ้นในช่วงเดือนตุลาคมของทุกปี



## โซนสองห้อง

ประกอบด้วย 5 หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านสองห้อง หมู่ที่ 4 บ้านช่างทอง หมู่ที่ 10 บ้านศรีทอง หมู่ที่ 11 บ้านหนองสองห้อง และหมู่ที่ 15 บ้านหนองสมบุรณ์ ซึ่งในโซนนี้มีประชาชนหลากหลายเชื้อชาติอยู่ร่วมกันจึงมีประเพณีที่สำคัญได้แก่ประเพณีบุญข้าวจ้างและผูกเสี่ยวซึ่งบุญข้าวจ้าง เป็นงานบุญประเพณีของชาวล้านนา ที่กระทำกันในเดือนสาม จนเรียกว่า บุญเดือนสาม บุญข้าวจ้างเป็นบุญประเพณีสำคัญที่มีกำหนดอยู่ในฮีตสิบสอง ดั้งเดิมกันทั่วไปว่า เดือนสามคือยี่จั่วทั้งปีข้าวจ้าง เดือนสี่คือยี่จั่วร้อยเทศน์มะที่ (นัทรี) อีกงานหนึ่งได้แก่ประเพณีบุญบั้งไฟการที่ชาวบ้านได้จัดงานบุญบั้งไฟขึ้นขึ้นเป็นการบูชา พระยาแสน ซึ่ง ชาวบ้านมีความเชื่อว่า พระยาแสนมีหน้าที่คอยดูแลให้ฝนตกถูกต้องตามฤดูกาล และมีความซื่อสัตย์เป็นอย่างมาก หากหมู่บ้านใดไม่จัดทำการจัดงานบุญบั้งไฟบูชาฝนก็จะไม่ตกถูกต้องตามฤดูกาล อาจก่อให้เกิดภัยพิบัติกับหมู่บ้านได้โดยประเพณีบุญบั้งไฟจะมีช่างของแต่ละหมู่บ้านในการจัดทำ บั้งไฟไธ้ ตกแต่งสวยงามและมีการจัดขบวนแห่อย่างสวยงามอีกด้วย



## โซนตลาดชัย

ประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 5 บ้านสว่าง หมู่ที่ 6 บ้านกิจสมบูรณ์ หมู่ที่ 8 บ้านตลาดชัย และหมู่ที่ 16 บ้านชัยเจริญโยมมีงานบุญประเพณีที่สำคัญคือประเพณีบุญรวมญาติและวันสงกรานต์ ซึ่งจัดในช่วงเดือนเมษายนของทุกปีถือเป็นวันแห่งการแสดงความกตัญญูโดยการปรานีบิดิตต่อพ่อแม่และผู้มีพระคุณที่มีชีวิตอยู่ และทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยการทำบุญตักบาตร เลี้ยงพระ ฟังเทศน์ ปฏิบัติธรรม และสงฆ์นำพระ ศรัทธาในการทำบุญให้ทาน จึงถือเอาวันที่ 15 เมษายน ซึ่งอยู่ในช่วงสงกรานต์เป็นวันรวมญาติหรือวันครอบครัวที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมา



## โซนกระเดื่อง

ประกอบด้วย 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านกระเดื่องและหมู่ที่ 12 บ้านศรีเพชร โดยมีงานบุญประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่งานเทศน์มหาชาติที่จะจัดอยู่ในช่วงเดือนเมษายนของทุกปีการเทศน์มหาชาติ คือการเทศน์คุณที่เดือนเพ็ญคืนให้ชื่อว่าลึงถึงกันว่าเพ็ญบุญ คือความดีที่ยั่งยืน อันมีการสละความเห็นแก่ตัว เพื่อผลประโยชน์สูงสุดอันไพศาลของมวลมนุษยชาติเป็นสำคัญเป็นเทศกาลที่คงความหมายอย่างแท้จริง

## โซนโคกระกาน้อย

ประกอบด้วย 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 7 บ้านโคกระกาน้อย หมู่ที่ 13 บ้านโนนสำราญและหมู่ที่ 14 บ้านม่วงน้อย โดยมีงานบุญประเพณีที่สำคัญของหมู่บ้านคือ ประเพณีก่อเจดีย์ข้าวเปลือก ซึ่งได้กระทำสืบทอดกันมาแต่อดีตกาลการก่อพระเจดีย์ข้าวเปลือก เพื่อนำข้าวเข้าวัดด้วยวิธีคล้ายกับพิธีก่อพระเจดีย์ทรายในวันสงกรานต์ กล่าวคือ ชาวบ้านต่างมีผลผลิตเป็นข้าวเปลือกอยู่แล้วก็นำข้าวเปลือกที่ตั้งใจจะเอามาทำบุญนำเข้าสู่วัด จากนั้นก็ร่วมกันนำมากองรวมก่อเป็นพระเจดีย์ โดยมีพิธีบวงสรวงกราบไหว้พระแม่โพสพ ที่ถือว่าเป็นเทพผู้คุ้มครองต้นกล้าในท้องนาแล้วทำพิธีบูชาข้าวและบูชาข้าวราม่า ปลุกจิตสำนึกให้ชาวบ้านทวนถามว่าลึงถึงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยจะจัดงานในช่วงเดือนธันวาคมของทุกปี

